

Một điều đáng ngạc nhiên là trong mùa tuyển sinh đại học của Ucraina năm nay, nhu cầu chuyên ngành có nhu cầu tuyển dụng trên thị trường lao động, như: Nghệ thuật, Luật và Quản trị kinh doanh ... vẫn được thí sinh lựa chọn rất nhiều. Trong số 10 chuyên ngành được lựa chọn nhiều nhất, chỉ có 4 chuyên ngành hiện đang được các nhà tuyển dụng nhân lực quan tâm.



Ảnh minh họa

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Khoa học Ucraina, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2019 đã có đến 65.419 thí sinh nộp hồ sơ để tuyển học chuyên ngành Nghệ thuật, 65.077 nghệ sĩ múa học Luật và 50.207 nghệ sĩ múa thành các nhà quản lý doanh nghiệp. Đây là chỉ số hàng đầu đã tiếp diễn trong vòng 5 năm vừa qua.

Bà Tatiana Pashkina, chuyên viên tuyển dụng nhân sự của công ty thông tin rabota.ua nhận xét, trong số 10 chuyên ngành được các thí sinh lựa chọn nhiều nhất, chỉ 4 chuyên ngành là thị trường có nhu cầu trên thị trường lao động.

Được biết, trong 10 chuyên ngành nói trên, ngoài Ngữ văn, Luật và Quản lý doanh nghiệp, 7 chuyên ngành khác là: Khoa học máy tính, Giáo dục phổ thông, Báo chí, Kinh tế, Công nghệ phần mềm, Tâm lý học và Y học.

Bà Pashkina nhận xét, với diện hàng ngành học như thế này, sau 6 năm qua Ukraina sẽ có thêm rất nhiều người có bằng cấp bổ trợ nghiệp vụ.

Theo lời bà cho biết, tại Ukraina hiện đang có sự thiếu hụt nhân lực có bằng đi học Luật chưa tìm được việc làm.

“Nhu cầu tuyển nhân sự chuyên ngành Ngữ văn chỉ vài chục một tháng, trong khi có đến vài nghìn cử sinh nộp đơn tuyển người bán hàng. Vì vậy, rất nhiều cử nhân Ngữ văn buộc phải chấp nhận làm nhân viên bán hàng, người quản lý, phiên dịch, nhân viên văn phòng... Còn với trí quản lý doanh nghiệp, hầu như không có chỗ dành cho những người tốt nghiệp đi học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khi họ mới chỉ 22 tuổi và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế”, - bà giải thích.

Bà Pashkina cho biết, trong số 10 chuyên ngành được thí sinh lựa chọn nhiều nhất, chỉ có 4 chuyên ngành có tương lai - đó là: Khoa học máy tính, Giáo dục phổ thông, Công nghệ phần mềm và Y học. Những chuyên ngành khác, như: Tâm lý học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngữ văn... đều là lựa chọn sai lầm, không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Những ngành nghề này đang rất thiếu, nhưng các trường đi học vẫn tiếp tục đào tạo thêm rất nhiều, vì có kinh phí đào tạo của nhà nước.

Theo ý kiến của chuyên gia Nikolai Skyba tại Trung tâm phân tích “Viện tương lai Ukraina”, sẽ dễ dàng chuyên ngành “thưa” và đang được thí sinh lựa chọn nhiều, vì hầu hết đó là những ngành “dễ hiểu”. Chẳng hạn, chuyên ngành Ngữ văn bao gồm không chỉ ngôn ngữ Ukraina, mà còn có các thuật ngữ châu Âu và ngôn ngữ Phương Đông. Vì vậy, đi với với nhiều thí sinh, tìm bằng đi học Ngữ văn là cách để họ tìm được một công việc ổn định ngoài. Bên cạnh đó, thế này còn có nhiều công việc liên quan đến ngôn ngữ, như soạn thảo văn bản web, tin nhắn...

Còn chuyên ngành Luật, dù người có bằng Luật đang thiếu nhiều, nhưng thí sinh vẫn bị thu hút bởi vị trí công việc có thể trở thành luật sư thành đạt, tham pháp, hoặc một công việc danh giá nào đó có sự đáng kể về thu nhập.

Tuy nhiên, là cha mẹ sai lầm của thí sinh phần nào để bù đắp bởi tính cạnh tranh cao. Dù nhu cầu thí sinh nhập học, nhưng không nhiều người đổ xô vào học đúng ngành và nghề, do điểm chuẩn rất cao. Chẳng hạn, điểm chuẩn chuyên ngành Luật quốc tế năm nay lên đến 194,25 điểm, ngành Quan hệ quốc tế và Quan hệ Kinh tế quốc tế - 190 điểm. Các thí sinh cần học Báo chí, Ngữ văn, Kinh tế, hay Chuyên gia lập trình... để đủ điểm để tiếp cận các ngành nghề đúng ngành và nghề.

Để so sánh: điểm chuẩn chuyên ngành Kế toán học chỉ là 101,54, ngành Kế toán - 107,7, Kế toán Nông nghiệp - 104,48 điểm.

Đức Anh. Theo Segodnya.